

ปีที่ 31 ฉบับ 10738 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 10

เทรนด์ไมโครรุก 'ซีเคียวริตีองค์กร'

กรุงเทพธุรกิจ ● “เทรนด์ไมโคร” ปักหมุดตลาดปลอดภัยเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ใหม่บุกหน้าธุรกิจองค์กร ซีเคียวริตีความรุนแรง ซับซ้อ้น อาชญากรพุ่งเป้าโจมตีกระบวนการธุรกิจ

นางปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัทเทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภัยคุกคามทางไซเบอร์ปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากแรนซัมแวร์ การโจมตีทางอีเมล การโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่กระบวนการธุรกิจ ขณะเดียวกันเพิ่มความซับซ้อน และวิธีการใหม่ๆ ต่อเนื่อง

เทรนด์ไมโครเผยว่า ปีที่ผ่านมาภัยคุกคามมีความรุนแรงและน่ากลัวมากกว่าอดีต แต่ละเดือนแรนซัมแวร์ตระกูลใหม่ๆ เกิดขึ้นมากถึง 27 สายพันธุ์ แม้จะมีการป้องกันแต่ก็ยังหลุดรอดผ่านช่องโหว่ต่างๆ และทำการเข้ารหัสเครื่องเอ็นดีพอยท์ในเวลาเพียงแค่ 60 วินาที อีกด้านการโจมตีด้วยอีเมล (บีอีซี) ก็รุนแรงไม่แพ้กัน โดยสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ มูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์ โดยรวมช่องโหว่ต่างๆ ถูกค้นพบกว่า 1,000 รายการ

สำหรับทิศทางการธุรกิจปี 2561 บริษัทมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มบุคลากร พร้อมทั้งอัปเดตและอบรมให้ความรู้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่าย และบริษัทคู่ค้าให้มีความเชี่ยวชาญสามารถตอบโต้ภัยคุกคามที่ต้องการลูกค้าและตลาดได้มากขึ้น ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายหลัก

ประกอบด้วย เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว, เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน จากนั้นพร้อมเปิดรับรายใหม่ต่อเนื่อง

ด้านผลิตภัณฑ์ นำเสนอเทคโนโลยีป้องกันภัยรุ่นใหม่ 3 ไฮไลต์ประกอบด้วย ซีทีดี (Connected Threat Defense) แนวคิดการป้องกันภัยที่เชื่อมโยงและผสานระบบความปลอดภัยต่างๆ ได้มากกว่าเดิม ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นระบบได้ชัดเจนขึ้น สามารถป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนอง ภัยคุกคามได้ทันท่วงที

ขณะที่กลุ่มที่ 2. เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบบนคลาวด์ จากทุกผู้ให้บริการ รวมถึงปกป้องลงไปถึงระดับแอปพลิเคชัน และ 3.ผลิตภัณฑ์จากตระกูลที่เอ็กซ์ซีริส หรือ เน็กซ์เจนไอพีเอส ซึ่งได้เพิ่มความสามารถป้องกันภัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม

อย่างไรก็ดีผลประกอบการปี 2560เทียบกับปีก่อนหน้า สามารถทำยอดขายได้เติบโตตามเป้าในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้งาน (User Protection) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์กซีเคียวริตี ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจระดับกลางไปจนถึงเอ็นเทอร์ไพรซ์ ที่ตื่นตัวลงทุนอย่างมากคือธุรกิจด้านการเงิน และภาครัฐ